



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า ๒๖ มูลค่าข่าว ๒๕๐,๕๓๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



รู้ทันคอร์รัปชัน

บอกเล่ารวม

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย ยังคงปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องการปราบทุจริตให้หมดสิ้น แต่กลับยังไม่เป็นผล และนับวันจะยิ่งทวีเพิ่มมากขึ้น จึงถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันหาทางออกอย่างจริงจัง เพื่อขจัดปัญหาให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่ง "รอน" นายมงคล จันโหมง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

"รอน" เล่าว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นตัวการร้ายที่ส่งผลกระทบต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งไม่ว่าจะทำงานอยู่ในแวดวงใดก็ไม่ควรให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น สำหรับตนแม้ว่ายังอยู่ในวัยเรียน แต่ที่ร่วมต่อต้านเรื่องการทุจริตมาโดยตลอด โดยเริ่มจากตนเองก่อนในเรื่องใกล้ตัว เช่น ไม่ลอกข้อสอบ และเข้าเรียนให้ตรงเวลา นอกจากนี้ตนยังชอบ





เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านทุจริตต่าง ๆ ซึ่งล่าสุดได้เข้าร่วม โครงการ "เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน Youth 2020" จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ศูนย์คุณธรรม และ 13 ภาคีเครือข่าย

"โครงการนี้มีเยาวชนจากหลายมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งทุกคนต่างได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรม ความเป็นอยู่แบบพอเพียง การมีภาวะผู้นำ และการปฏิเสธการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังได้รับฟังแง่คิด ๆ จากประสบการณ์ตรงของผู้รู้ในการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย"

ความรู้เหล่านี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญ โดย "รอน" ยืนยันว่าจะนำสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยได้ทราบ เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่อไป อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่าการจะต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ผลนั้น ต้องเริ่มจากการปลูกฝังที่ดีก่อน โดยเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชนไทย เพื่อให้ทุกคนตระหนัก และเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

แม้การกำจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยจะเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าไม่ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังตั้งแต่นี้ การทุจริตคอร์รัปชันก็จะเป็นเรื่องร้ายคอยกัดกิน และบ่อนทำลายชาติให้เสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ.

มนตรีรัตน์ ศิริมันจน
dailynewscampus@gmail.com

